



Trên tình bạn dưới tình yêu

Khắc Hưng

Ta biết nhau từ lâu rồi, ta hiểu từng thói
 quen của nhau! Tuy không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn. Ta biết nhau đang nghĩ
 gì, không cần phải nói ra làm chi! Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm
 gì Minh bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu, dù không phải
 là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn! Dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ
 thật đậm sâu. Mỗi tình này không cần định nghĩa gì đâu Đôi ta ở trên tình
 bạn, ở dưới tình yêu. Tuyệt vời biết bao nhiêu! Khi có người nuông
 chiều ... Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Tuyệt vời biết bao
 nhiêu, khi có người thấu hiểu! không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều. Không phải người yêu mà vui hơn rất
 nhiều. không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều! Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều! Không biết mai sau thế
 nào? Câu chuyện này diễn ra làm sao? Nhưng mà một khi đã đắm lao, ta cứ theo lao
 nào. Không thiết tha về sau này, khi cuộc đời bước sang một trang, nếu một ngày chúng
 ta dờ dang, ta cũng không cần rõ ràng. Minh bên nhau giống như người yêu! Nhìn nhau giống
 như người yêu! Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Dù có lẽ sẽ
 không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu! Mỗi tình này không cần định nghĩa gì đâu!
 Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, Tuyệt vời biết bao
 nhiêu, khi có người nuông chiều Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình
 yêu, Tuyệt vời biết bao nhiêu, khi có người thấu hiểu Không phải người yêu mà vui hơn rất
 nhiều. không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều. không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều. Rất nhiều, rất nhiều
 Rất nhiều!!!! Có lẽ sẽ rất buồn, khi một ai trong hai chúng ta, gặp một
 ai để yêu thiết tha. Vậy là đôi ta cách xa! Nhưng sẽ không bao giờ ta quên
 đi khoảnh khắc có nhau, và ta thầm cảm ơn, vì ta từng có trong đời [nhau] Đôi ta ở trên tình
 bạn, ở dưới tình yêu, tuyệt vời biết bao nhiêu, khi có người nuông
 chiều Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Tuyệt vời biết bao
 nhiêu!! khi có người thấu hiểu! không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều. Không phải người yêu mà vui hơn rất
 nhiều. không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều! Rất nhiều! Rất nhiều! Rất nhiều!

Sheet Trên tình bạn dưới tình yêu, file .PDF

"Ta biết nhau từ lâu rồi, ta hiểu từng thói quen của nhau"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Trên tình bạn dưới tình yêu của tác giả Khắc Hưng đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

Truongca.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Trên tình bạn dưới tình yêu
- Tác giả: Khắc Hưng
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/6903-tren-tinh-ban-duoi-tinh-yeu>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com